

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัด เชียงใหม่ เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตลอดจน เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานส่งเสริม การเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 118 อบต. โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด แยกออกเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ 8 อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง 100 อบต. และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก 10 อบต.

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของ องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นแบบ สอบถาม แบบ โครงสร้างแน่นอนประกอบด้วย

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัด เชียงใหม่ในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ตอนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของ องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม นำมาวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปของ คอมพิวเตอร์โดยใช้สถิติดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานส่งเสริม การเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยใช้น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย (Weight Mean Score : WMS) โดยกำหนดให้ผู้ให้ข้อมูลระบุการปฏิบัติงาน 5 ระดับ คือ “มากที่สุด” 5 คะแนน “มาก” 4 คะแนน “ปานกลาง ” 3 คะแนน “น้อย” 2 คะแนน และ

“น้อยที่สุด” 1 คะแนน นำคะแนนการปฏิบัติงานและปัญหาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลมา คิดคำนวณหาน้ำหนักคะแนนเฉลี่ย (Weight Mean Score : WMS)

3. การวิเคราะห์ผลแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง และ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธีของ LSD (Least Significant Difference)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

จากการศึกษาพบว่าได้เก็บข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ 8 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง 100 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก 10 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งในช่วงปี 2537 – 2548 โดยส่วนใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลจะจัดตั้งในปี 2540 มีอายุอยู่ในช่วง 5 – 15 ปี มีจำนวนสมาชิกขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในช่วง 10 – 20 คน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20 คน มีพื้นที่ดูแลโดยเฉลี่ย อยู่ที่ 93.3953 ตารางกิโลเมตร มีค่าเฉลี่ยประชากรในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ที่ 6,640 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง และค้าขาย รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 12,000,007 บาท และได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7,460,063 บาท

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 111 ตอนที่ 53ก เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2537 โดยมีผลบังคับใช้หลังพ้น 90 วัน หรือมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 มีนาคม 2538 เป็นเหตุให้เกิดองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 617 แห่งทั่วประเทศในปีนั้นและพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ทำให้ปี 2538-2544 มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ในช่วงปี พ.ศ. 2538-2544 มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัด เชียงใหม่มากถึง 112 อบต. คิดเป็นร้อยละ 94.95

จากผลการศึกษาจำนวนประชากรในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนประชากรแตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับขอบเขตขององค์การบริหารส่วนตำบล ความหนาแน่น และความเจริญของพื้นที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่งซึ่งสอดคล้องที่ว่าประชากรน้อยทำให้การจัดการดูแลและการปกครองทำได้อย่างทั่วถึง

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรคืออาชีพเกษตรกรรม สอดคล้องกับสังคมไทยที่เป็นสังคมเกษตรกรรม ประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ในเขตนอกชุมชนเมืองเพราะเขตที่อยู่ใกล้ตัวเมืองนั้นพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนมาเป็นบ้านจัดสรรและมีความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายรับจ้าง และรับราชการเพิ่มขึ้นจากเดิม แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ ทำให้อาชีพเกษตรกรรมยังคงมีอยู่สูง

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่มาจากภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ทำให้สัดส่วนรายได้ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแตกต่างกันมากเพราะบางพื้นที่เป็นแหล่งของโรงงานอุตสาหกรรม มีบ้านจัดสรร มีร้านค้ามากจึงสามารถ

จัดเก็บรายได้สูงมาก ต่างจากบางพื้นที่ที่อยู่ในเขตชนบทเก็บได้แต่ภาษีที่นาจึงจัดเก็บได้น้อยกว่ากันมาก

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เงินสนับสนุนจากรัฐบาลมีความแตกต่างกันในแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเงินอุดหนุนทั่วไปที่ทางรัฐบาลให้นั้นแบ่งตามสัดส่วนเงินอุดหนุนส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีที่มาจาก 3 แห่ง คือ 1) กรมการปกครอง มีเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี และโครงการตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลเน้นพิเศษ 2) สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี และ 3) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีงบประมาณปรับปรุงสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่าเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมาจากหลายแหล่งทำให้เงินที่ได้จากรัฐบาลมีไม่เท่ากัน

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบล
จังหวัดเชียงใหม่ในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. การสำรวจข้อมูลเกี่ยวข้องกับเกษตรกร

ในภาพรวมการปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลเกี่ยวข้องกับเกษตรกรขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการปฏิบัติงานบ้างเป็นบางครั้งมีงบประมาณเพียงพอแต่มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 เมื่อพิจารณาตามขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กมีการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 2.92 และ 2.90 ตามลำดับ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กมีการปฏิบัติงานมากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีการปฏิบัติงานด้านการสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร แตกต่างกัน โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กสามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อพิจารณาตามภารกิจที่รับมอบจะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กสามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่าในทุกด้านของ การสำรวจ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่มีส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบหลายด้าน ทั้งยังไม่มีคนดูแล ทางด้านการเกษตรโดยตรง โดยเฉพาะศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ขาดการทำงานอย่างจริงจัง รวมไปถึงการจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาดูแล และการจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง เป็นปัญหาเช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตเมืองเป็นส่วนใหญ่และมีพื้นที่ทำการเกษตรน้อย มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตรน้อย จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเกษตรน้อยกว่าการพัฒนาในด้านพื้นฐานอื่นๆ ทำให้การปฏิบัติงานทางด้าน การสำรวจ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร น้อยลง ซึ่งต่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลเล็กที่มีการเกษตรเป็นพื้นฐานในการเลี้ยงชีพของคนในชุมชน จึงทำให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล

ในภาพรวมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการปฏิบัติงานบ้างเป็นบางครั้งมีงบประมาณเพียงพอแต่มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 เมื่อพิจารณาตามขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กมีการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 3.48 และ 3.25 ตามลำดับ โดยที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 3 ขนาดไม่มีคูใดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีระดับการปฏิบัติงานไม่มีความแตกต่างกัน แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีการปฏิบัติงานที่เหมือนกันในด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล เพราะแผนงานส่วนใหญ่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้รับมาจากส่วนกลางจึงทำให้การจัดทำแผนมีลักษณะทางการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน

3. การบริหารข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ในภาพรวมการปฏิบัติงาน การบริหารข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการปฏิบัติงานบ้างเป็นบางครั้งมีงบประมาณเพียงพอแต่มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 เมื่อพิจารณาตามขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กมีการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 3.14 และ 3.14 ตามลำดับ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กมีการปฏิบัติงานมากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีการปฏิบัติงานด้าน การบริหารข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มีการปฏิบัติงานมีการปฏิบัติงานบ้างเป็นบางครั้งมีงบประมาณเพียงพอแต่มีบุคลากร ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก มีการปฏิบัติงานด้าน การบริหารข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ได้ดีกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ในทุกๆภารกิจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก มีภาระงานน้อยกว่ารวมถึงมีเขตพื้นที่ดูแลที่น้อยกว่าจึงทำให้สามารถปฏิบัติงานด้าน การบริหารข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ได้ดีที่สุดในอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กยังให้ความสำคัญกับการเกษตรรวมถึงในพื้นที่ดูแลมีประชากรที่ทำการเกษตรมากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาด

กลาง จึงทำให้สามารถที่จะปฏิบัติงานด้าน การบริหารข้อมูลและการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ได้ง่าย อีกด้วย

4. การปฏิบัติการรวบรวมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในภาพรวมการปฏิบัติงานการ รวบรวมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบล มีการปฏิบัติงานบ้างเป็นบางครั้งมีงบประมาณเพียงพอแต่มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 เมื่อพิจารณาตามขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า องค์การบริหาร ส่วนตำบลขนาดเล็กมีการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือองค์การบริหารส่วนตำบลขนาด กลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 2.95 และ 2.55ตามลำดับ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กมีการปฏิบัติงานมากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบล กลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีการปฏิบัติการ รวบรวมส่งเสริม พัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการปฏิบัติงานบ้างเป็นบางครั้งมี งบประมาณเพียงพอแต่มีบุคลากร ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เมื่อพิจารณาตามภารกิจที่ได้รับมอบ แล้วจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กมีการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่ในทุกๆ ภารกิจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบล กลางอยู่ในเขตชุมชนเมือง มีประชากรที่ประกอบอาชีพการเกษตรและพื้นที่ทำการเกษตรน้อย จึงทำ ให้การพัฒนาทางด้านนี้น้อยตามไป และไปมุ่งการพัฒนาด้านความเป็นอยู่มากขึ้นไป ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเล็กที่มีประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรอยู่แล้วจะให้ความสำคัญ กับการที่จะรวบรวม ศึกษา วิจัย และพัฒนา ทดสอบภูมิปัญญาท้องถิ่น มากกว่าเพราะภูมิปัญญา ท้องถิ่นถือว่า ความรู้ที่เกิดจากคนในชุมชน สามารถนำความรู้เหล่านี้มาใช้ในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา ร่วมกันกับแนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่รัฐบาลกำหนดได้

5. การสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ในภาพรวมการปฏิบัติงานการ สำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการปฏิบัติงานบ้างเป็นบางครั้งมีงบประมาณเพียงพอแต่มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 เมื่อพิจารณาตามขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กมีการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 3.46 และ 2.95 ตามลำดับ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กมีการปฏิบัติงานมากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีการ สำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืชขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการปฏิบัติงานบ้างเป็นบางครั้งมีงบประมาณเพียงพอแต่มีบุคลากร ไม่เพียงพอต่อความ เมื่อพิจารณาตามภารกิจที่ได้รับมอบแล้วจะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กมีการปฏิบัติภารกิจสูงสุดในด้านการชี้แจงทำความเข้าใจ และผลที่ได้รับจากการดำเนินการสำรวจการป้องกันกำจัดศัตรูพืช, การคัดเลือกพันธุ์พืชหลักในการช่วยเหลือเกษตรกร, การเปิดรับสมัครเกษตรกรอาสาสำรวจศัตรูพืช และการแจกจ่ายพันธุ์พืชที่เกษตรกรมีความต้องการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก มีการใกล้ชิดกับเกษตรกรในพื้นที่มากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ทำให้การปฏิบัติภารกิจที่กล่าวมานั้นสามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่สามารถปฏิบัติภารกิจในด้านฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการสำรวจ ข้อมูลในพื้นที่, การสำรวจ และวิเคราะห์ผลการสำรวจ, การประกาศเตือนการระบาดของศัตรูพืช และการวางแผนให้การช่วยเหลือการกำจัดศัตรูพืช ได้ดีที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่มีความพร้อมในการจัดสรรคนทางด้านการฝึกอบรม อุปกรณ์ สถานที่ต่างๆ รวมถึงการสำรวจ และการวางแผนงานต่างๆ มากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางและองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ส่วนในภาพรวมของการปฏิบัติงานด้านการ สำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและองค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่มีการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกันมาก และมีองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางที่มีการปฏิบัติงานน้อยที่สุด

6. การปฏิบัติงานการฝึกอบรมอาชีพการเกษตร

ในภาพรวมการปฏิบัติงานการ ฝึกอบรมอาชีพการเกษตร ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการปฏิบัติงานบ้างเป็นบางครั้งมีงบประมาณเพียงพอแต่มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 เมื่อพิจารณาตามขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่มีการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 3.57 และ 3.11 ตามลำดับ โดยที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่มีการปฏิบัติงานมากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีการปฏิบัติงานการ ฝึกอบรมอาชีพการเกษตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ระดับมีการปฏิบัติงานบ้างเป็นบางครั้งมีงบประมาณเพียงพอแต่มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการ เมื่อพิจารณาตามภารกิจที่ได้รับมอบจะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่มีการปฏิบัติงานการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรมได้ดีกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางและองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กในทุกๆภารกิจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ มีความพร้อมในเรื่องของบุคลากร สถานที่ และงบประมาณในการฝึกอบรมมากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆ จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ยังสามารถปฏิบัติภารกิจจัดการฝึกอบรม ได้ดีกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กมีความใกล้ชิดกับเกษตรกรมากกว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ จึงทำให้เกษตรกรสามารถ ถามข้อซักถามและข้อสงสัยในการฝึกอบรมได้ง่ายกว่า เนื่องจากภารกิจที่เกษตรกรมีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่

7. แนวทางการปฏิบัติงานการถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบล (โครงการผลิตและบริหารพันธุ์พืชสวน: ด้านการกระจายพันธุ์)

ในภาพรวมการปฏิบัติงานการถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบล (โครงการผลิตและบริหารพันธุ์พืชสวน: ด้านการกระจายพันธุ์)ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการปฏิบัติงานบ้างเป็นบางครั้งมีงบประมาณเพียงพอแต่มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 เมื่อพิจารณาตามขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กมีการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 2.92 และ 2.20 ตามลำดับ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กมีการปฏิบัติงานมากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีการปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติงานการถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบล (โครงการผลิตและบริหารพันธุ์พืชสวน: ด้านการกระจายพันธุ์) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ระดับมีการปฏิบัติงานบ้างเป็นบางครั้งมีงบประมาณเพียงพอแต่มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการ เมื่อพิจารณาตามภารกิจที่ได้รับมอบ จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจนี้ได้ดีทุกๆด้าน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กมีประชากรที่ประกอบอาชีพการเกษตรมากจึงให้ความสำคัญทางด้านที่เกษตรมากกว่าเรื่องอื่นๆ นอกจากนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางยังปฏิบัติงานต่อยกกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่อยู่ 2 เรื่องคือ 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านพืชสวน 2. การสำรวจความต้องการเข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่มีบุคลากรที่มีความพร้อมทางด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืชสวนมากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง และนอกจากนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่ยังมีความพร้อมในเรื่องงบประมาณการปฏิบัติงานการสำรวจความต้องการเข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีพืชสวน มากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง จึงทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

8. การปฏิบัติการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม

ในภาพรวมการปฏิบัติงานแนวการปฏิบัติการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่มขององค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า มีการปฏิบัติงานบ้างเป็นบางครั้งมีงบประมาณเพียงพอแต่มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 เมื่อพิจารณาตามขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางมีการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 2.93 และ 2.82 ตามลำดับ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 3 ขนาดไม่มีคู่ใดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับภารกิจและแนวทางการปฏิบัติมาจากส่วนกลางจึงทำให้การปฏิบัติการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันมากในแนวทางการปฏิบัติ

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคใน การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของ องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. การสำรวจข้อมูลเกี่ยวข้องกับเกษตรกร

ในภาพรวมปัญหาในการปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลเกี่ยวข้องกับเกษตรกรขององค์การบริหารส่วนตำบล มีปัญหาการปฏิบัติงานที่ไม่รุนแรงมากได้รับการแก้ไขไปบ้างแล้วและต้องใช้เวลาในการแก้ไขไม่เกิน 6 เดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 เมื่อพิจารณาตามขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางมีปัญหาการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 2.80 และ 2.61 ตามลำดับ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางมีปัญหาการปฏิบัติงานมากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาในการปฏิบัติงานการจัดทำข้อมูลเกี่ยวข้องกับเกษตรกรขององค์การบริหารส่วนตำบลที่แตกต่างกัน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางจะมีปัญหาการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กจะมีปัญหาในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาตามภารกิจที่ได้รับมอบจะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางมีปัญหาในเรื่องการจัดทำทะเบียนการเกษตรเพิ่มเติมและมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง , การจัดเก็บข้อมูลการผลิตพืชเศรษฐกิจ, ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน , จัดเก็บข้อมูลการเกษตรในพื้นที่ตัวเองให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีความทันสมัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางมีพื้นที่ที่อยู่ในเขตเมืองเป็นส่วนใหญ่และมีพื้นที่ทางการเกษตรน้อย จึงไม่ให้ความสำคัญกับการสำรวจข้อมูลเกี่ยวข้องกับเกษตรกร รวมถึงการจัดคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถและขาดประสบการณ์ในการทำงานจึงทำให้เกิดปัญหาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่มีปัญหาในเรื่องการนำข้อมูลเข้าสู่เวทีชุมชน ก่อนสรุปเป็นข้อมูลระดับตำบล , การกำหนดมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลถึงระดับหมู่บ้าน/ครัวเรือนเกษตรกร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่มีสำนักงานที่ต้องรับผิดชอบหลายด้าน อีกทั้งยังมีงบประมาณด้านการเกษตรที่จำกัด จึงอาจทำให้เกิดปัญหาที่กล่าวมาได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กจะมีปัญหาเรื่องการรวบรวมข้อมูลให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดการเกษตรประจำตำบล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลมีรายได้และงบประมาณสนับสนุนที่จำกัดจึงทำให้ขาดงบประมาณในการรวบรวมข้อมูลให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดการเกษตรประจำตำบล

2. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล

ในภาพรวมปัญหาในการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลของ องค์การบริหารส่วนตำบล มีปัญหาการปฏิบัติงานที่ไม่รุนแรงมากได้รับการแก้ไขไปบ้างแล้วและ ต้องใช้ ระยะเวลาในการแก้ไขไม่เกิน 6 เดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 เมื่อพิจารณาตามขนาดของ องค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่มีปัญหาการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 2.72 และ 2.64 ตามลำดับ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 3 ขนาดไม่มี คู่ใดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ผลการศึกษาจึงแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาในการปฏิบัติงานที่เหมือนกัน ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล เพราะแผนงานส่วนใหญ่ทางองค์การบริหาร ส่วนตำบลจะได้รับมาจากส่วนกลางจึงทำให้ประสบปัญหาในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน

3. การบริหารข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ในภาพรวมปัญหาในการปฏิบัติงาน การบริหารข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบล มีปัญหาการปฏิบัติงานที่ไม่รุนแรงมากได้รับการแก้ไขไปบ้างแล้วและ ต้องใช้ ระยะเวลาในการแก้ไขไม่เกิน 6 เดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.52 เมื่อพิจารณาตามขนาดของ องค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางมีปัญหาการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59 2.30 และ 2.03 ตามลำดับ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 3 ขนาดไม่มี คู่ใดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 3 ขนาด มีปัญหาในการ ปฏิบัติงานการบริหารข้อมูลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าในแต่ละ องค์การบริหารส่วนตำบลมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้ไม่แตกต่างกัน เป็นเพราะว่าใน แต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้ไม่แตกต่างกัน รวมไปถึงผู้ที่ ได้รับมอบหมายงานยังขาดความรู้และประสบการณ์การทำงานทางด้านนี้ จึงทำให้ประสบ กับปัญหาในการปฏิบัติงานได้

4. การปฏิบัติการรวบรวมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในภาพรวมปัญหาในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติการ รวบรวมส่งเสริม พัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีปัญหาการปฏิบัติงานที่ไม่รุนแรงมากได้รับการแก้ไขไปบ้างแล้วและต้องใช้เวลาในการแก้ไขไม่เกิน 6 เดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 เมื่อพิจารณาตามขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่มีปัญหาการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 2.94 และ 2.16 ตามลำดับ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีปัญหาการปฏิบัติงานมากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติการรวบรวมส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับที่เป็นปัญหาที่ไม่รุนแรงมากได้รับการแก้ไขไปบ้างแล้วและต้องใช้เวลาในการแก้ไขไม่เกิน 6 เดือน โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กมีค่าเฉลี่ยของปัญหาการปฏิบัติงานน้อยที่สุด รองลงมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงในระดับเดียวกัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางอยู่ในเขตชุมชนเมือง มีประชากรที่ประกอบอาชีพการเกษตรและพื้นที่ทำการเกษตรน้อย จึงทำให้การพัฒนาทางด้านนี้น้อยตามไป และไปมุ่งการพัฒนาด้านความเป็นอยู่อย่างมากเกินไป ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กที่มีประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรอยู่แล้วจะให้ความสำคัญกับการที่จะรวบรวม ศึกษา วิจัย และพัฒนา ทดสอบภูมิปัญญาท้องถิ่น มากกว่า เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นคือความรู้ที่เกิดจากคนในชุมชน สามารถนำความรู้เหล่านี้มาใช้ในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา ร่วมกับกับแนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่รัฐบาลกำหนดได้ จึงให้องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กประสบกับปัญหาในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด

5. การสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ในภาพรวมปัญหาในการปฏิบัติงาน การสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีปัญหาการปฏิบัติงานที่ไม่รุนแรงมากได้รับการแก้ไขไปบ้างแล้วและต้องใช้เวลาในการแก้ไขไม่เกิน 6 เดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 เมื่อพิจารณาตามขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางมีปัญหาการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80 2.14 และ 1.91 ตามลำดับ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีปัญหาการปฏิบัติงานมากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาในการสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในระดับที่เป็นปัญหาที่ไม่รุนแรงมากได้รับการแก้ไขไปบ้างแล้วและต้องใช้เวลาในการแก้ไขไม่เกิน 6 เดือน เมื่อพิจารณาตามภารกิจที่ได้รับมอบจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางประสบปัญหาหนักที่สุดในทุกๆด้านของภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมือง จึงทำให้การดูแลเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลุ่มน้อยไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง เหมือนกับองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ซึ่งมีเกษตรกรเป็นจำนวนมากและมีพื้นที่ในการดูแลน้อยกว่า จึงทำให้เกิดปัญหาในการการสำรวจช่วยเหลือป้องกันกำจัดศัตรูพืชมากที่สุด ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่มีทั้งความพร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากรและสถานที่ มากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางจึงทำให้มีปัญหาน้อยกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

6. การปฏิบัติงานการฝึกอบรมอาชีพการเกษตร

ในภาพรวมปัญหาในการปฏิบัติงานการ ฝึกอบรมอาชีพการเกษตร ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีปัญหาการปฏิบัติงานที่ไม่รุนแรงมากได้รับการแก้ไขไปบ้างแล้วและต้องใช้เวลาในการแก้ไขไม่เกิน 6 เดือน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.54 เมื่อพิจารณาตามขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางมีปัญหาการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 2.21 และ 1.91 ตามลำดับ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีปัญหาการปฏิบัติงานมากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมี การปฏิบัติงานการ ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ระดับ เป็นปัญหาที่ไม่รุนแรงมากได้รับการแก้ไขไปบ้างแล้วและต้องใช้เวลาในการแก้ไขไม่เกิน 6 เดือน เมื่อพิจารณาตามภารกิจที่ได้รับมอบจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางมีปัญหาในการปฏิบัติงานมากที่สุด ในทุกๆ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ไม่มีทั้งบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม ความพร้อมทางด้านอาคารและสถานที่ รวมถึงงบประมาณในการใช้จัดการฝึกอบรม จึงทำให้ประสบกับปัญหาการฝึกอบรมมากที่สุด นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางยังมีพื้นที่ดูแลทางการเกษตรมากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก จึง

ทำให้ประสบกับปัญหาความสนิทสนมกับเกษตรกรและการดูแลเกษตรกรไม่ทั่วถึง ทำให้การฝึกอบรมไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

7. แนวทางการปฏิบัติงานการถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบล (โครงการผลิตและบริหารพันธุ์พืชสวน: ด้านการกระจายพันธุ์)

ในภาพรวมปัญหาในการปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติงานการถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบล (โครงการผลิตและบริหารพันธุ์พืชสวน: ด้านการกระจายพันธุ์) ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีปัญหาการปฏิบัติงานที่ไม่รุนแรงมากได้รับการแก้ไขไปบ้างแล้วและต้องใช้เวลาในการแก้ไขไม่เกิน 6 เดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 เมื่อพิจารณาตามขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางมีปัญหาการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 2.40 และ 2.10 ตามลำดับ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีปัญหาการปฏิบัติงานมากกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมี การ ปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติงานการถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบล (โครงการผลิตและบริหารพันธุ์พืชสวน: ด้านการกระจายพันธุ์) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ระดับ เป็นปัญหาที่ไม่รุนแรงมากได้รับการแก้ไขไปบ้างแล้วและต้องใช้เวลาในการแก้ไขไม่เกิน 6 เดือน เมื่อพิจารณาตามภารกิจที่ได้รับมอบจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางมีปัญหา มากที่สุดในภารกิจด้าน 1. การจัดทำแปลงสาธิตการปลูกพันธุ์พืช 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืชสวน 3. สำรวจความต้องการเข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางยังขาดงบประมาณทางด้านเกษตรที่เหมาะสมจึงทำให้ประสบปัญหาที่กล่าวมา นอกจากนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ ยังประสบปัญหาในเรื่อง 1.การสำรวจความต้องการของเกษตรกรทางด้านพันธุ์พืช 2. การส่งเสริมการปลูกไม้ผลพันธุ์ดี ทั้งนี้เนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ประกอบกับประชากรในพื้นที่ทำการเกษตรน้อย จึงให้ความสำคัญในเรื่องการทำการเกษตรน้อยตามไปด้วย จึงอาจเป็นสาเหตุทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ประสบปัญหาดังกล่าวมากที่สุด

8. การปฏิบัติการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม

ในภาพรวมปัญหาในการปฏิบัติงานการปฏิบัติการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีปัญหาการปฏิบัติงานที่ไม่รุนแรงมากได้รับการแก้ไขไปบ้างแล้วและต้องใช้เวลาในการแก้ไขไม่เกิน 6 เดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 เมื่อพิจารณาตามขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางมีปัญหาการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 2.84 และ 2.57 ตามลำดับ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 3 ขนาดไม่มีคูใดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาในการปฏิบัติงานที่เหมือนกันในด้านการปฏิบัติการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่มทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการกิจและแนวทางการปฏิบัติมาจากส่วนกลางจึงทำให้ปัญหาการปฏิบัติการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันมากในแนวทางการปฏิบัติ

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีสมาชิกขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่เกิน 20 คน ประชากรส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลพบที่มีความแตกต่างกันมากบางแห่งได้แก่ 3 ล้านกว่าบาท ทำให้เงินที่จะนำไปพัฒนาท้องถิ่นมีน้อยตามไปด้วย ทำให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนา เพราะงบประมาณมีอย่างจำกัด สอดคล้องกับเงินสนับสนุนที่ได้รับจากรัฐบาลที่มีความแตกต่างกันมาก ทำให้การพัฒนาไม่สามารถทำไปพร้อมๆกันได้ ดังนั้นการที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะพัฒนาด้านใดก่อนและหลังนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับระดับความเดือดร้อนและปัญหาของประชากรในแต่ละท้องถิ่น รวมถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารด้วย

จากผลการวิจัยพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ มีความไม่พร้อมในการปฏิบัติงานทางด้านการเกษตรมาก แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในชุมชนเมืองจึงทำให้ภารกิจหลักๆ อาจจะทำให้ความสนใจกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเมืองมากเกินไป ทำให้การปฏิบัติงานทางด้านการเกษตรไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านการเกษตร ซึ่งเป็นปัญหาหลักๆ ในการปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร และปัจจัยหลักที่ทำให้้องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ปฏิบัติงานทางด้านการเกษตรได้ไม่เต็มที่ อาจเนื่องมาจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบมาก และมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติมาก อีกทั้งงบประมาณต้องมีการจัดสรรไปในทุกภารกิจ

จึงทำให้ต้องใช้บุคลากรและงบประมาณมาก ในการที่จะพัฒนาภารกิจต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน ในทุกภารกิจ ซึ่งงบประมาณอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาการปฏิบัติงานได้

สอดคล้องกับ กรม การการปกครอง (2547) ได้ศึกษาปัญหาการดำเนินการจัดตั้ง และประสิทธิภาพของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลมีความไม่พร้อมในเรื่องต่างๆ คือ ความไม่พร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ความไม่พร้อมของอาคารสถานที่ ความไม่พร้อมของการบริหารรายได้

องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ส่วนใหญ่มีทั้งอยู่ในเขตเมืองและชนบท มีครัวเรือนทำการเกษตรน้อย อาจจะทำให้ผู้บริหารให้ความสำคัญทางด้านเกษตรน้อย อีกทั้งน่าจะยังมีปัญหาทางด้านบุคลากรในการทำงานด้านการส่งเสริมการเกษตร และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดก็เป็นส่วนหนึ่งในปัญหาการปฏิบัติงาน

สอดคล้องกับ ศิริพันธ์ (2543) ได้ศึกษาความพร้อมของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล มีความพร้อมในการกำหนดนโยบาย วางแผนงาน และการดำเนินงาน แต่มีปัญหาด้านเรื่องงบประมาณและผู้นำขาดความรู้ด้านการจัดการ

องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ถือว่าเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติงานทางการเกษตรมากที่สุด เพราะประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรรวมถึง มีพื้นที่ทำการเกษตรมาก แต่พื้นที่ดูแลในองค์กรมีน้อย สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง เกษตรกรน่าจะมีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่มากกว่า องค์กรที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลาง ทำให้สามารถปฏิบัติงานทางการเกษตรได้มากที่สุด แต่ปัญหาทางด้านงบประมาณก็น่าจะเป็นอุปสรรคใหญ่ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นองค์กรขนาดเล็กมีรายได้น้อย จึงเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่

สอดคล้องกับ วรเดช (2539) ที่กล่าวว่าสมรรถนะขององค์กรเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของการนำนโยบายหรือโครงการไปปฏิบัติ องค์กรที่มีขีดความสามารถที่จะสามารถปฏิบัติได้อาศัยโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม บุคลากรในองค์กรต้องมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการบริหารและเทคนิคอย่างเพียงพอ นอกจากนี้องค์กรยังจะต้องเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุ อุปกรณ์สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ งบประมาณ และหลักสำคัญที่ใช้ประเมินภายในองค์กร คือหลัก 7- S ของ Mc Kinsey

อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลักของคนไทยในระดับรากหญ้า องค์การบริหารส่วนตำบลก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้คนในระดับรากหญ้า ภารกิจหลักทั้ง 8 ด้านนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้ทำอยู่แล้วบ้าง ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานทั้ง 8 ด้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบล แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาและอุปสรรค อยู่ในระดับปานกลางไม่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องบุคลากรเฉพาะทางด้านการเกษตร ที่ยังรอการจัดสรรตำแหน่ง เรื่องความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการรับภารกิจไปปฏิบัติงาน เรื่องของงบประมาณ ที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรไม่ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

1. องค์การบริหารส่วนตำบล มีการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง แม้ว่าภารกิจเหล่านี้จะเคยทำร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับตำบลมาบ้างแล้ว การถ่ายโอนภาระงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่มีการถ่ายโอนบุคลากรและงบประมาณลงไปด้วย
2. การถ่ายโอนภารกิจไปให้ศูนย์ ควรมีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร โครงสร้างองค์กร งบประมาณ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนแล้วจึงค่อยๆ ถ่ายโอนภารกิจไป จึงจะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
3. เมื่อศึกษาปัญหาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบล พบว่าควรมีโครงการนำร่องในการปฏิบัติงาน เพื่อให้้องค์การบริหารส่วนตำบลมีความพร้อมก่อน แล้วจึงค่อยๆ ขยายการถ่ายโอนออกไปจนครบ เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

เพื่อให้การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่ในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงขอเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้

1. ควรมีการศึกษาเป็นกลุ่มที่เล็กลง เช่น ศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเดียว เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในแต่ละที่ทำให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะรายละเอียดการปฏิบัติงาน
2. ควรมีการประเมินการปฏิบัติงาน ว่ามีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง และเกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้าง
3. ควรมีการประเมินการพัฒนาทางด้านการเกษตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละขนาด ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
4. ควรมีการศึกษาคำคิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่ ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากเกษตรกรเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์